

JSMS-0112/2024

วันที่ 24 ธันวาคม 2024

เรียน คริสตจักรสมาชิก พันธกิจคลังอาหารโยเซฟและสวนเกษตรเอเดน ภาคตะวันออก

เรื่อง การประชุมสัมมนา พันธกิจคลังอาหารโยเซฟและสวนเกษตรเอเดน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2025

โครงการพันธกิจคลังอาหารโยเซฟและสวนเกษตรเอเดน (Joseph Food Bank and Eden Farm Mission) ในประเทศไทย เป็นโครงการเริ่มต้นจากแนวคิดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพันธกิจของโยเซฟในอียิปต์ ซึ่งได้รับการดลใจจากบทบาทยของโยเซฟในฐานะผู้บริหารจัดการทรัพยากรในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชุมชนผ่านความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการพัฒนาสังคม โดยมีแรงบันดาลใจจากความเชื่อและคุณค่าคริสเตียน

นิมิต คลังอาหารโยเซฟและสวนเกษตรเอเดน โครงการประกาศโดยการเสริมสร้างคริสตจักรและสมาชิกให้เข้มแข็งทางด้านการมีอาหารและสวนเกษตรเพื่อเลี้ยงตนเองได้ ในทุกสภาวะภูมิอากาศและทุกสภาวะเศรษฐกิจเพื่อสมาชิกสามารถที่จะอยู่ได้และมีกำลังออกประกาศและเป็นพยานนำคนรับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: โครงการเน้นการเสริมสร้างศักยภาพคริสตจักร ผู้คนในชุมชน ผ่านการอบรมและให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการทรัพยากร และการพัฒนาทักษะชีวิต

การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส: โครงการมีเป้าหมายในการช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบาง เช่น ครอบครัวยากจน เด็กกำพร้า และผู้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ

การบริหารทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน: เช่นเดียวกับโยเซฟที่วางแผนจัดเก็บอาหารเพื่อรองรับความอดอยากในอียิปต์ โครงการนี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย

การขยายผลจากชุมชนคริสเตียนสู่ประชาชนทั่วไป: ด้วยการทำงานเพื่อถวายพระสิริแก่พระเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ลักษณะของกิจกรรม

- ส่งเสริมด้านการศึกษาและการฝึกอบรม: การจัดการฝึกอบรมในด้านการประกอบอาชีพ การเงิน และการพัฒนาชีวิตของคริสเตียนควบคู่การทำพันธกิจที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์
- ด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน: เช่น การสร้างงาน การส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กแก่พี่น้องคริสเตียน
- ด้านโครงการเพื่อสุขภาพและสังคม: กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดี การให้คำปรึกษา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ



- ด้านการส่งเสริมและพัฒนาจิตวิญญาณคริสเตียน: การส่งเสริมคุณค่าความเชื่อคริสเตียน และการทำงานร่วมกันในชุมชน เน้นการประกอบอาชีพที่มีจรรยาบรรณและถูกหลักธรรมาภิบาลสากล

ความสำคัญในบริบทประเทศไทย โครงการพันธกิจโยเซฟมุ่งเน้นที่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การช่วยเหลือคริสตจักรและชุมชนที่มีรายได้น้อย และการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการแบ่งปันและการดูแลซึ่งกันและกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรคริสเตียนทั้งในและต่างประเทศ โครงการนี้จึงเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้แนวคิดในพระคัมภีร์ในการตอบโจทยปัญหาสังคมร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์และมีความหมาย

พันธกิจคลังอาหารโยเซฟและสวนเกษตรเอเดนประเทศไทย ก่อตั้งและดำเนินงาน โดย “มูลนิธิมิชชั่นวิฟาสไต” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำหลักความเชื่อจิตวิญญาณคริสเตียนและแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือชุมชนไทย ผ่านการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิญญาณ การดำเนินงานนี้ไม่เพียงตอบสนองความต้องการเฉพาะหน้า แต่ยังวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับชุมชนทั่วประเทศ

ดังกล่าวข้างต้น พันธกิจคลังอาหารโยเซฟฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่าน ร่วมประชุมและสัมมนาเพื่อวางแผนงานและรับฟังข้อมูลรวมถึงรายละเอียดการดำเนินการของโครงการ "พันธกิจคลังอาหารโยเซฟและสวนเกษตรเอเดน" การขับเคลื่อนโครงการปี 2025 **ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 09:00 - 16:30 น. สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี** (รายละเอียดกำหนดการได้แนบมาพร้อมจดหมายนี้)

จึงขอเรียนเชิญมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือกับโครงการฯ ด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าอวยพรพรท่านและครอบครัว เต็มล้นด้วยพระวิญญูญาณ ชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและสันติสุข ในนามพระเยซูคริสต์

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ปกครองวันชัย จิระไตรธาร)

ประธานพันธกิจคลังอาหารโยเซฟและสวนเกษตรเอเดน ประเทศไทย

ประธานมูลนิธิมิชชั่นวิฟาสไต

(ดร.เจมส์ ลีเมอร์ฟิงซ์)

ประธานพันธกิจคลังอาหารโยเซฟและสวนเกษตรเอเดน ภาคตะวันออก

สำเนา : ที่ปรึกษาภคิตติมศักดิ์, ที่ปรึกษา

สอบถามข้อมูลการประชุมสัมมนาเพิ่มเติม : 09 1771 6072, 09 2567 8699